

Công an Thái Bình ban hành công văn ngăn chặn tình trạng giả danh nhà báo

15:29 18/10/2016

Tác giả: Phạm Thùy Dung

Ngày 11/10 vừa qua, Công an tỉnh Thái Bình đã ban hành Công văn số 1183 do Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Giám đốc Công an tỉnh ký về việc phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tình trạng giả danh nhà báo, phóng viên tác nghiệp trên địa bàn tỉnh.



Công văn về việc

phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tình trạng giả danh phóng viên do Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình ký và ban hành ngày 11/10 vừa qua

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã xuất hiện một số đối tượng giả danh nhà báo, phóng viên một số cơ quan báo chí đến để ký hợp đồng quảng cáo, kêu gọi ủng hộ các quỹ từ thiện

trái quy định. Đặc biệt, các đối tượng này còn dùng các hình ảnh, clip để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng này tiếp tục tái diễn, Công an tỉnh Thái Bình đã đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện những công việc sau: Tăng cường công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, thực hiện tốt quy định về người phát ngôn; Yêu cầu các phóng viên, nhà báo khi tới cơ quan làm việc cần xuất trình thẻ nhà báo do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp hoặc giấy giới thiệu có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan báo chí (các giấy tờ khác không có giá trị thay thế cho thẻ nhà báo).

Công an tỉnh cũng đề nghị các đơn vị cơ quan không giới thiệu xuống các đơn vị thành viên trực thuộc cơ quan, đơn vị mình nếu phóng viên của cơ quan báo chí không có thẻ nhà báo, giấy giới thiệu theo quy định.

Các đơn vị cơ quan nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu sách nhiễu, tiêu cực, có những hành vi vi phạm pháp luật, hoạt động lợi dụng danh nghĩa báo chí, vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhà báo cần nhanh chóng thông báo về Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA 83 - Công an tỉnh) hoặc Công an thành phố, Công an huyện để kịp thời giải quyết.

Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều trường hợp giả danh nhà báo, phóng viên tới làm việc tống tiền đơn vị, doanh nghiệp, gây mất trật tự an ninh địa phương; đồng thời làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của những nhà báo chân chính.

Ông Trung cũng cho biết thêm: Việc Công an tỉnh Thái Bình ban hành công văn 1183 này được coi là một giải pháp nhằm phòng ngừa và ngăn chặn những đối tượng giả danh nhà báo, phóng viên hoạt động lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi cá nhân./.

T.H

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/cong-an-thai-binh-ban-hanh-cong-van-ngan-chan-tinh-trang-gia-danh-nha-bao>